

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๒๒๘๘๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
๒. แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร คือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ประเด็นผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการประชุมดังกล่าว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัทห้างร้านหรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าที่จำเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก นั้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง www.ppb.moi.go.th ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. การบริหารจัดการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศทั้งระบบให้มีความยั่งยืน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศทั้งระบบให้มีความยั่งยืน เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาราคापาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมาก นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวาดล้างการปราบปรามและจับกุมการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการให้ราคาปาล์มน้ำมันเป็นไปตามระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย</p>	<p>ปค./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ เมืองพัทยา</p>	<p>ให้ ปค. เป็นหน่วยงาน หลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามข้อสั่งการ ดังกล่าว</p>	-
๒.	ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน และอื่น ๆ	<p>๒. ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ [เรื่อง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region)] ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้านหรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จำเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้า</p>	<p>สถ./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ เมืองพัทยา</p>	<p>ให้ สถ. เป็นหน่วยงาน หลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามข้อสั่งการ ดังกล่าว</p>	-

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>นำถุงผ้ามาใช้สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ถูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว</p> <p>๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดมาตรการจูงใจสำหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย</p>			

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สีสสาร สป. ๕๐๔๘๒